



Đề ngành Công Thương phát triển toàn diện



Siêu thị, cửa hàng tiện ích đang trở thành kênh phân phối hàng hóa chủ lực.

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, trong đó có mục tiêu phấn đấu đến năm 2025 tỷ trọng công nghiệp, xây dựng và thương mại, dịch vụ trong GRDP đạt 80% trở lên, Sở Công Thương đã sớm triển khai nhiều giải pháp để đưa Nghị quyết vào cuộc sống, phát triển toàn diện ngành và góp phần đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Ông Trần Huy Quân, Giám đốc Sở Công Thương cho biết: Để hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX đề ra thuộc lĩnh vực Sở quản lý, toàn ngành phấn đấu đến năm 2021 giá trị sản xuất công nghiệp phải đạt 143.950 tỷ đồng, tăng trưởng bình quân 15,9%/năm; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt 75.000 tỷ đồng, tăng trưởng bình quân 10,1%/năm. Kim ngạch xuất khẩu đạt 2.350 triệu USD, tăng trưởng bình quân 10%/năm và kim ngạch nhập khẩu đạt 1.965 triệu USD, tăng trưởng bình quân 9,5%/năm. Đây thực sự là nhiệm vụ nặng nề trong bối cảnh có nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19 và sự đứt gãy chuỗi cung ứng toàn cầu. Sở Công Thương xác định, bên cạnh quyết tâm chính trị, toàn ngành phải tập trung, kiên trì thực hiện tốt 4 nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm đã đề ra.

Một trong những giải pháp có tính chất đột phá phát triển đó là đẩy mạnh cơ cấu lại ngành Công Thương địa phương gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng. Theo đó, trong lĩnh vực công nghiệp, tập trung cơ cấu lại các ngành sản xuất, đẩy mạnh chuyển dịch tăng tỷ trọng các ngành có kỹ thuật, công nghệ cao, đóng góp lớn cho ngân sách nhà nước và ít gây ô nhiễm môi trường. Chủ động liên doanh, liên kết với các tập đoàn đa quốc gia để từng bước tham gia vào chuỗi cung ứng và chuỗi giá trị toàn cầu. Đối mới các hoạt động khuyến công, nâng cao chất lượng, hiệu quả các chương trình để án khuyến công, góp phần tích cực vào khuyến

khích, phát triển các cơ sở sản xuất công nghiệp nông thôn.

Đối với lĩnh vực thương mại trong nước, Sở Công Thương chủ động thực hiện cơ cấu lại mạng lưới bán buôn và bán lẻ theo hướng văn minh hiện đại, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng. Đẩy mạnh thu hút đầu tư chợ đầu mối, cơ sở bán lẻ quy mô lớn ở các đô thị, phát huy chức năng phát triển bán buôn cho các chợ dân sinh. Phát triển đa dạng các loại hình chợ: chợ đêm, chợ ẩm thực, chợ du lịch. Lựa chọn phát triển các siêu thị, cửa hàng tiện lợi, điểm bán lẻ ở các khu, điểm du lịch phù hợp với quy mô, nhu cầu của khách du lịch. Tích cực thực hiện liên kết vùng, tăng cường hợp tác với các địa phương thúc đẩy lưu thông hàng hóa; tổ chức xúc tiến thương mại, tham gia các chương trình hội chợ, triển lãm, xây dựng, quảng bá thương hiệu cho hàng hóa trong tỉnh. Sở Công Thương cũng phối hợp với ngành nông nghiệp thực hiện để án mỗi xã một sản phẩm (OCOP), xây dựng các điểm bán hàng Việt, giới thiệu sản phẩm OCOP; phát triển thị trường trong nước gắn với thực hiện chương trình đưa hàng Việt về nông thôn và cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam".

Nhằm đẩy mạnh xuất khẩu hàng hóa, ngoài định hướng thị trường, ngành hàng xuất khẩu chủ lực của tỉnh, Sở Công Thương cũng triển khai các giải pháp kịp thời tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, phát triển dịch vụ hỗ trợ xuất khẩu. Hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện, tận dụng cơ hội mà các hiệp định thương mại tự do mang lại; đẩy mạnh ứng dụng thương mại điện tử trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, quảng bá thương hiệu sản phẩm và doanh nghiệp...

Hiện nay trên địa bàn tỉnh có 45 cụm công nghiệp (CCN) được thành lập với tổng diện tích 2.380,7ha; trong đó 41 CCN đã quy hoạch chi tiết với tổng diện tích 1.723,7ha. Để phát huy hiệu quả các CCN, Sở Công Thương đã tổ chức rà soát, đánh giá thực trạng và tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo thu hút các nhà

đầu tư hạ tầng; đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng trạm xử lý nước thải tập trung của các CCN để đủ điều kiện tiếp nhận thu hút nhà đầu tư từ cấp. Định hướng ngành nghề thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp, CCN; tích cực xúc tiến kêu gọi các nhà đầu tư từ cấp, ưu tiên lựa chọn các dự án có thiết bị, công nghệ hiện đại, giá trị gia tăng cao, đóng góp lớn cho ngân sách, thân thiện môi trường, sử dụng đất tiết kiệm, hiệu quả và sử dụng ít lao động. Phát triển mạng lưới các khu logistics tập trung để cung cấp đồng bộ các dịch vụ hậu cần phân phối.

Để phục vụ công nghiệp, thương mại phát triển ổn định, Sở Công Thương đã tham mưu UBND tỉnh quy hoạch phát triển nguồn năng lượng theo hướng đồng bộ, hợp lý và đa dạng hóa các loại hình năng lượng; ưu tiên khai thác, sử dụng triệt để và hiệu quả các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới, năng lượng sạch. Sở Công Thương chỉ đạo, có cơ chế khuyến khích các doanh nghiệp sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả, bảo vệ môi trường; tăng cường kiểm toán năng lượng. Đầu tư cải tạo, nâng cấp hệ thống truyền tải đáp ứng nhu cầu sản xuất, kinh doanh và cung cấp điện an toàn; ứng dụng hệ thống lưới điện thông minh. Phấn đấu, tỷ lệ tiết kiệm năng lượng trên tổng tiêu thụ năng lượng cuối cùng so với kịch bản phát triển bình thường đạt khoảng 7% vào năm 2030; giảm phát thải khí nhà kính từ hoạt động năng lượng so với kịch bản phát triển bình thường ở mức 15% vào năm 2030, lên mức 20% vào năm 2045.

Trong 5 năm tới, toàn ngành Công Thương thi đua thực hiện nâng cao chất lượng và sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực gắn với đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, ứng dụng và phát triển mạnh mẽ khoa học, công nghệ; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, thúc đẩy chuyển đổi số cũng là những giải pháp quan trọng để hiện thực hóa các mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX đã đề ra.

KHẮC ĐUẤN

Ông Bùi Ngọc Miên, thôn Phất Lộc Tiến bị cầm diêm và khiếm thị bẩm sinh, thường xuyên đau ốm. Ông không có vợ con, sống cùng em trai bị tai biến mạch máu não trong ngôi nhà cấp 4 dột nát. Thấu hiểu hoàn cảnh của ông, Hội Chữ thập đỏ xã Thái Giang cùng họ hàng, làng xóm đã quyên góp, ủng hộ kinh phí giúp ông xây nhà mới. Trong đó, Hội Chữ thập đỏ xã đã kết nối với các nhà hảo tâm ủng hộ 72 triệu đồng. Sau gần 3 tháng xây dựng, tháng 5/2021, ngôi nhà mái bằng rộng 60m² đã hoàn thành, giúp ông Miên và em trai có chỗ ở vững chãi, có thêm động lực để vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống. Bên cạnh đó, hàng năm gia đình ông Miên còn được Hội Chữ thập đỏ xã tặng quà nhân dịp lễ, tết. Từ năm 2020 đến nay, ông Miên được Hội Chữ thập đỏ xã bảo trợ thường xuyên mỗi tháng 10kg gạo.

Ông Miên là một trong hàng trăm trường hợp có hoàn cảnh khó khăn được Hội Chữ thập đỏ xã Thái Giang giúp đỡ cả về vật chất và tinh thần. Không chỉ nỗ lực giúp nhiều gia đình an cư, 5 năm qua, Hội Chữ thập đỏ xã Thái Giang còn tranh thủ sự quan tâm của các cấp ủy đảng, chính quyền, tài trợ của các tổ chức, cá nhân chung tay góp sức vì sự nghiệp nhân đạo, giúp đỡ nhiều người có hoàn cảnh khó khăn, bệnh hiểm nghèo... Hướng ứng phong trào "Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam", Hội đã vận động quyên góp, trao tặng 475 suất quà, mỗi suất trị giá từ 500.000 - 600.000 đồng cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn; cứu trợ đột xuất cho các trường hợp bị tai nạn, bệnh hiểm nghèo với tổng kinh phí hơn 300 triệu đồng; phối hợp với Bệnh viện E tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho mẹ Việt Nam anh hùng, nạn nhân chất độc da cam trong xã với số tiền hơn 30 triệu đồng.

Đặc biệt, từ đầu năm 2020, Hội Chữ thập đỏ xã Thái Giang đã triển khai mô hình dân vận trợ nghèo. Theo đó, Hội Chữ thập đỏ xã vận động 9 gia đình tự nguyện làm đơn xin thoát khỏi hộ nghèo, đồng thời kết nối với Công ty Thái Hưng Pro tài trợ 127 triệu đồng, nhận bảo trợ thoát nghèo cho họ trong 3 năm: 2020, 2021, 2022. Mỗi hộ sẽ được nhận 10kg gạo và 100.000 đồng/tháng. Ngoài ra, vào dịp Tết Nguyên đán hàng năm, mỗi hộ được nhận thêm suất quà trị giá 600.000 đồng.

Sau một thời gian triển khai thực hiện, mô hình dân vận trợ nghèo đã được UBND xã chỉ đạo, nhân rộng tới các thôn trong xã, tiêu biểu là thôn Phất Lộc Tiến hàng năm có 100%

Chung sức vì sự nghiệp nhân đạo

Với nhiều hoạt động thiện nguyện, Hội Chữ thập đỏ xã Thái Giang trở thành nơi hội tụ tình người, là cầu nối với các tổ chức, nhà hảo tâm để giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn. Đây là một trong những cơ sở hội đi đầu trong công tác nhân đạo của huyện Thái Thụy.



Điểm cấp gạo bảo trợ hàng tháng cho hộ nghèo tại xã Thái Giang.

Ảnh tư liệu

hộ nghèo được hưởng lợi từ mô hình. Ông Nguyễn Văn Khương, Chủ tịch UBND xã cho biết: Mô hình dân vận trợ nghèo của Hội Chữ thập đỏ xã là mô hình rất thiết thực vì đây không chỉ là món quà hỗ trợ nhất thời cho người nghèo mà còn giúp họ thoát nghèo ít nhất từ 3 năm trở lên. Từ khi triển khai mô hình, số hộ nghèo trong xã giảm từ 59 hộ xuống còn 49 hộ. Tôi tin tưởng rằng nếu mô hình được nhân rộng, số hộ nghèo trong xã sẽ tiếp tục giảm. Đây cũng là tiêu chí quan trọng để xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao trong thời gian tới.

Như vậy, trong 5 năm qua, Hội Chữ thập đỏ xã Thái Giang đã trợ giúp thường xuyên 27 địa chỉ nhân đạo trong đó có 9 hộ được bảo trợ thoát nghèo và 18 hộ được bảo trợ gạo thường xuyên hàng tháng.

Bên cạnh các hoạt động trợ giúp nhân đạo, phong trào hiến máu tình nguyện (HMTN) được Hội Chữ thập đỏ xã Thái Giang chọn làm điểm nhấn để tạo dựng niềm tin, vai trò, vị thế của Hội đối với nhân dân. Nếu như từ năm 2010 trở về trước, toàn xã chỉ có 2 cá nhân là cán bộ đoàn xã và trưởng trạm y tế xã tham gia HMTN thì những năm gần đây, mỗi năm toàn xã có từ 50 - 70 người tham gia, không chỉ có Đoàn Thanh niên, Hội Chữ thập đỏ mà đã lan tỏa tới hội viên nông dân, phụ nữ, tiểu thương, lao động tự do... Trong nhiệm kỳ qua, toàn xã có 315 lượt người tham gia HMTN, trong đó

tiêu biểu là đồng chí Phạm Ngọc Tiến, Bí thư Đảng ủy xã hàng năm tham gia hiến máu và truyền cảm hứng cho phong trào HMTN của xã; đồng chí Bùi Ngọc Giáp, Bí thư Đoàn Thanh niên xã đã 13 lần hiến máu; đồng chí Trần Mạnh Cường, Phó Bí thư Đảng ủy xã đã 8 lần hiến máu, qua đó góp phần đưa xã Thái Giang trở thành điểm sáng trong phong trào HMTN của huyện Thái Thụy. Ngoài ra, toàn xã còn có 37 người đăng ký với ngân hàng mắt, Bệnh viện Mắt Trung ương hiến giác mạc sau khi qua đời. Tiêu biểu nhất là chị Nguyễn Thị Miên, thôn Phất Lộc Đông, tình nguyện hiến Hội Chữ thập đỏ xã đã hiến một quả thận để cứu sống người bệnh, tích cực vận động các cá nhân trong xã tham gia đăng ký hiến máu, nội tạng.

Trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, Hội Chữ thập đỏ xã Thái Giang đã phát 550 tờ rơi tuyên truyền, huy động 1.200kg gạo, 15 triệu đồng tiền mặt và 350 khẩu trang y tế để trao tặng cho các gia đình gặp khó khăn trong thời gian giãn cách xã hội. Nhiệm kỳ qua, quỹ nhân đạo của Hội đã huy động được 115 triệu đồng. Tổng giá trị nhân đạo mà cộng đồng được hưởng lợi trong 5 năm qua của Hội Chữ thập đỏ xã Thái Giang đạt 1 tỷ 350 triệu đồng.

Với những kết quả đạt được, Hội Chữ thập đỏ xã Thái Giang vinh dự được tặng 5 bằng khen của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, Chủ tịch UBND tỉnh vì có thành

tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước làm việc thiện. Ngoài ra, Công ty Thái Hưng Pro và Trường Mầm non Thái Giang được Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tặng bằng khen vì những đóng góp trong hoạt động từ thiện nhân đạo tại địa phương. Đây là sự cổ vũ, động viên để Hội Chữ thập đỏ xã Thái Giang tiếp tục hành trình thiện nguyện. Ông Hoàng Đăng Cát, Chủ tịch Hội cho biết: Hội Chữ thập đỏ xã Thái Giang đạt được những kết quả trên là nhờ có sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của tổ chức hội cấp trên, của cấp ủy, chính quyền địa phương, sự vào cuộc đồng hành phối hợp hoạt động của Ủy ban MTTQ và các ban, ngành, đoàn thể, các tầng lớp nhân dân trong xã. Đặc biệt, các nhà hảo tâm trong và ngoài nước luôn đồng hành cùng Hội trong hoạt động thiện nguyện. Nhiệm kỳ 2021 - 2026, Hội Chữ thập đỏ xã Thái Giang tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các tổ chức, nhà hảo tâm hỗ trợ, giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn. Tiếp tục duy trì mô hình dân vận trợ nghèo và làm thí điểm mô hình sinh kế thoát nghèo. Phấn đấu xây dựng quỹ nhân đạo trong nhiệm kỳ đạt từ 50 triệu đồng trở lên. Xây dựng 1 nhà tình thương, trao 100 suất quà trở lên cho người nghèo, nạn nhân chất độc da cam, góp phần thực hiện tốt công tác an sinh xã hội trên địa bàn.

THU HOAI

Ông Tuyên 14 lần hiến máu

14 lần hiến máu tình nguyện (HMTN), ông Đinh Ngọc Tuyên, thôn 7, xã Vũ Thắng là gương sáng trong phong trào HMTN của huyện Kiến Xương. Nghĩa cử cao đẹp của ông thể hiện tinh thần tương thân tương ái, trách nhiệm với cộng đồng.

Chia sẻ về động lực giúp mình nhiều lần tham gia hiến máu, ông Tuyên kể: Năm 2005, trong một đêm chăm sóc người thân tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh, tôi chứng kiến một bệnh nhân rất nguy kịch vì thiếu máu. Từ đó, tôi luôn trăn trở và tự đặt ra câu hỏi tại sao mình không tham gia hiến máu để có thể góp phần cứu sống người bệnh trong những trường hợp như thế. Chính suy nghĩ ấy đã tiếp thêm động lực, thúc thúc tôi năm nào cũng đăng ký tham gia HMTN.

Đến nay, ông Tuyên

đã 14 lần HMTN, trong đó nhiều lần hiến máu với mức 350ml. Ông chia sẻ, lần đầu tham gia hiến máu ông vẫn còn tâm lý e dè. Nhưng những lần hiến máu tiếp theo, ông cảm thấy rất thoải mái. Sau mỗi lần hiến máu, sức khỏe của ông hoàn toàn ổn định.

Với cương vị Chủ tịch UBND xã và suy nghĩ "Mỗi giọt máu cho đi - Một cuộc đời ở lại", ông Đinh Ngọc Tuyên còn thường xuyên vận động cán bộ, người dân trong xã tham gia HMTN, tích cực tuyên truyền, giải thích cho cán bộ, người dân hiểu được

những ý nghĩa của việc hiến máu. Nhờ đó, phong trào HMTN của xã Vũ Thắng đã lan tỏa sâu rộng. Hàng năm, xã luôn vượt chỉ tiêu được giao, góp phần vào phong trào HMTN của huyện. Nhiều người sau khi được ông vận động đã hàng hái tham gia HMTN. Chị Ngô Thị Thủy, thôn 5, xã Vũ Thắng cho biết: Sau khi được ông Tuyên tuyên truyền, tôi đã biết được ý nghĩa của việc hiến máu nên đã 3 lần tham gia HMTN. Mặc dù không còn trẻ nhưng ông Tuyên vẫn tham gia hiến máu nên những người trẻ như

tôi cũng muốn đóng góp những giọt máu hồng của mình để cứu sống người bệnh.

Chia sẻ về dự định trong thời gian tới, ông Tuyên cho biết: Nếu còn đủ sức khỏe tôi sẽ vẫn tiếp tục tham gia HMTN, mỗi năm từ 1 - 2 lần và cũng sẵn sàng hiến máu trong những trường hợp khẩn cấp. Ngoài ra tôi sẽ vẫn tiếp tục vận động bạn bè, gia đình, người dân trong xã tích cực tham gia hiến máu, góp phần đưa phong trào HMTN của xã ngày càng phát triển.

Với những thành tích

đạt được, ông Đinh Ngọc Tuyên vinh dự nhận được nhiều giấy khen của Ban Chỉ đạo vận động HMTN tỉnh, Ban Chỉ đạo vận động HMTN huyện vì có thành tích xuất sắc trong các hoạt động nhân đạo nói chung, phong trào HMTN nói riêng.

Bà Nguyễn Thị Vân, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ huyện Kiến Xương cho biết: Những năm qua, phong trào HMTN của huyện Kiến Xương đã nhận được sự hưởng ứng của đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và nhân dân trên địa bàn. Từ phong trào đã xuất hiện nhiều tấm gương tham gia HMTN, trong đó ông Đinh Ngọc Tuyên là người tiêu biểu, có nhiều tâm huyết trong phong trào HMTN, luôn thể hiện vai trò đầu tàu, gương mẫu. Ông xứng đáng là gương sáng trong phong trào HMTN để mọi

người học tập, noi theo. Sự nhiệt tình, tích cực của ông đã trở thành động lực lan tỏa những giá trị nhân

văn cao đẹp trong cộng đồng. Chúng tôi hy vọng thời gian tới sẽ có nhiều tấm gương như ông Tuyên

để phong trào HMTN của huyện ngày càng phát triển mạnh mẽ.

THU TRANG



Ông Đinh Ngọc Tuyên được nhận nhiều giấy khen của tỉnh, huyện trong công tác hiến máu tình nguyện.